

การดูแลหลัง TAVI



Edwards

สารบัญ

บทนำ

3

สิ่งใดบ้างที่ฉันสามารถคาดหวังหลังจากหัตถการ TAVI

คู่มือในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกเมื่อกลับมาอยู่ที่บ้าน

5

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2-3

สัปดาห์ที่ 3-6

คำถามที่พบบ่อย

7

สิ่งที่ต้องจดจำเมื่อกลับถึงบ้านหลังจากทำหัตถการ TAVI มีอะไรบ้าง

วิธีการดูแลแผลที่ผ่าเปิดผิวหนัง/บาดแผลมีอะไรบ้าง

ระดับการกิจกรรมของฉันควรเป็นอย่างไร

สิ่งใดบ้างที่ฉันควรระวังและจำเป็นต้องขอคำแนะนำจากแพทย์/

ทีมดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

ฉันต้องรับประทานยาชนิดใดเป็นพิเศษหลังจาก TAVI หรือไม่

บัตรประจำตัวผู้เปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียม (Valve card) มีไว้เพื่ออะไร



มีผู้ป่วยกว่า 1,000,000 คนทั่วโลกที่ได้เข้ารับการทำหัตถการ TAVI

TAVI คือหัตถการที่เปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกที่เป็นโรคในผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบระดับรุนแรง หัตถการนี้รุกรานน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดหัวใจ ซึ่งช่วยให้คุณฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

บทนำ

สิ่งใดบ้างที่วันสามารถคาดหวังหลังจากหัตถการ TAVI



การวางแผนล่วงหน้า

ในบางครั้งเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ได้ว่า คุณจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือมากเพียงใดหลัง TAVI การวางแผนล่วงหน้าจึงมีประโยชน์ ขอแนะนำให้คุณพูดคุยกับผู้ดูแลให้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการให้ความช่วยเหลือคุณเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์หลังจากนี้ ผู้คนส่วนใหญ่จะรู้สึกแข็งแรงขึ้นหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 1-2 เดือน



การติดต่อกับทีมงานที่ดูแลเสมอ

ทีม TAVI (แพทย์หรือพยาบาล) จะให้คำแนะนำที่จำเพาะมากขึ้นและคำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องการดูแลเพื่อติดตามผลกับคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการลงทะเบียนให้คุณเข้ารับการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ เพื่อให้แน่ใจว่าสุขภาพของคุณอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูอย่างที่คุณควรจะเป็น คุณควรเข้ารับการรักษานัดตรวจเพื่อติดตามผลตามกำหนดการกับทีมที่ดูแล TAVI ของคุณ

ทั้งนี้ คุณควรได้รับสรุปข้อมูลการรักษา และควรแบ่งปันข้อมูลนี้กับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ให้การรักษา

หากการดูแลเพื่อติดตามผลของคุณเป็นหน้าที่รับผิดชอบของแพทย์ผู้ทำหัตถการ TAVI ให้กับคุณ เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดต่อแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของคุณ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงผลการทำหัตถการ

ในระหว่างที่คุณอยู่ในช่วงฟื้นตัว การโทรหาหรือไปพบทีมที่ดูแลเมื่อใดก็ตามที่คุณมีคำถามหรือข้อกังวลนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีปัญหาที่ผิดปกติใดก็ตาม เช่น อาการเลือดออก อาการปวด ความรู้สึกไม่สบายอื่น ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงสุขภาพโดยรวมของคุณ

บทนำ

สิ่งใดบ้างที่ฉันสามารถคาดหวังหลังจากหัตถการ TAVI



การหาแรงสนับสนุนหลังจากการทำ TAVI

ในขณะที่คุณฟื้นฟูร่างกายหลังจากการทำ TAVI เป็นเรื่องปกติที่จะประสบกับอารมณ์ที่หลากหลาย การได้แบ่งปันประสบการณ์ที่คุณได้รับและความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นสามารถช่วยคุณได้ หากทำได้ คุณอาจมองหากลุ่มสนับสนุนในท้องถิ่น (ผ่านทีมที่ดูแลของคุณ) ที่คุณสามารถพบปะและแบ่งปันประสบการณ์ รวมถึงเคล็ดลับในการจัดการสิ่งต่าง ๆ ในระยะหลังการทำหัตถการ

หลังจากออกจากโรงพยาบาล มีสิ่งสำคัญบางประการที่ควรระลึกถึงเสมอ ได้แก่:

- คุณจะต้องดูแลแผลบริเวณที่ผ่าเปิดผิวหนังให้ดี
- คุณอาจมีอาการเจ็บและปวดซึ่งเป็นเรื่องปกติของกระบวนการรักษาแผล ทีมดูแลสุขภาพของคุณอาจสั่งจ่ายยาเพื่อช่วยบรรเทาอาการที่เกิดขึ้น
- อย่าลืมฝึกการหายใจเพื่อขยายปอดและป้องกันไม่ให้อาการแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น ปอดอักเสบ

ในเอกสารคู่มือฉบับนี้ คุณหรือผู้ดูแลของคุณจะพบกับแนวทางโดยละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และวิธีการดูแลตนเองหลังจากหัตถการ TAVI เมื่อคุณกลับไปพำนักที่บ้าน

คู่มือในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกเมื่อกลับมาอยู่ที่บ้าน



การออกกำลังกายเป็นส่วนสำคัญอีกหนึ่งส่วนในการฟื้นฟูร่างกาย แต่คุณไม่ควรหักโหมในช่วง 2-3 วันแรกที่กลับมาที่บ้าน โดยควรปฏิบัติให้เหมือนกับวันสุดท้ายที่อยู่ในโรงพยาบาล โปรดจำไว้ว่า ต้องฝึกหายใจลึกๆ ดึงที่นักกายภาพบำบัดได้แนะนำไว้ จากนั้น ค่อย ๆ เพิ่มระดับความหนักของการทำกิจกรรมของคุณอย่างช้า ๆ ในแต่ละวัน นอกจากนี้ การพักผ่อนก็มีความสำคัญเช่นกัน ดังนั้น โปรดนอนหลับหรือพักผ่อนเมื่อต้องการ

ยอมรับขีดจำกัดของร่างกายตนเอง และอย่าทำให้ตนเองรู้สึกเหนื่อยเกินไป อย่ายกของหนัก ย่อเข่า นั่งยอง ๆ หรือเดินขึ้นลงบันไดบ่อย ๆ ในช่วงสัปดาห์แรก เดินเล่นกับผู้อื่นเป็นประจำทุกวัน และค่อย ๆ เพิ่มระยะทางที่เดินในแต่ละวัน

คุณอาจยังคงต้องใช้ยาแก้ปวดสำหรับช่วงสัปดาห์แรก และหากรับประทานเป็นประจำ จะยังเห็นผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การรับประทานยาพาราเซตามอล ขนาด 500 มก. 4 ครั้งต่อวัน อย่างช้าๆ ยานพาราเซตามอล



คู่มือในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกเมื่อกลับมาอยู่ที่บ้าน



คุณควรเริ่มรู้สึกว่าร่ากายแข็งแรงขึ้น และสามารถทำกิจกรรมภายในบ้านได้มากขึ้น เดินเล่นทุกวัน และค่อย ๆ เพิ่มระยะทางในการเดินมากขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละวัน และโปรดจำไว้ว่า อย่าหักโหมเกินไป ให้พักเมื่อร่างกายต้องการเสมอ คุณสามารถเริ่มทำงานบ้านที่เบา ๆ ได้ คุณจะพบว่า ตนเองสามารถไปซื้อของที่มีน้ำหนักเบา ๆ ที่ร้านค้าได้ ยอมรับขีดจำกัดของร่างกายตนเอง และอย่าทำให้ตนเองรู้สึกเหนื่อยเกินไป



คุณสามารถสามารถจัดการงานบ้านที่ทำตามปกติส่วนใหญ่ได้ แต่ยังคงต้องหลีกเลี่ยงการกำสวนหรือการยกของหนัก หลีกเลี่ยงการนั่งยองเพื่อทำงานบนพื้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่รู้สึกว่าคุณสามารถกลับมาทำกิจกรรมตามปกติได้ในช่วงระยะนี้ แต่โปรดจำไว้เสมอว่า คุณเพิ่งผ่านการผ่าตัดมา จึงอย่าหักโหมมากเกินไป



คำถามที่พบบ่อย

1. สิ่งที่ต้องจดจำเมื่อกลับบ้านหลังจากทำหัตถการ TAVI มีอะไรบ้าง



พักผ่อน นอนหลับ และผ่อนคลายตนเอง

ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกที่บ้าน คุณจะพบว่าตนเองเหนื่อยง่ายกว่าเดิม (เนื่องจากความเครียดของการผ่าตัดหรือภาวะโลหิตจางที่อาจเกิดขึ้นได้) ดังนั้น การพักผ่อน นอนหลับให้เพียงพอจึงมีความสำคัญสำหรับการฟื้นฟูร่างกาย เทียบเท่ากับการออกกำลังกายเลยทีเดียว แจ้งให้ครอบครัวและเพื่อน ๆ ทราบเมื่อคุณต้องการการพักผ่อน พยายามนอนหลับให้ได้เจ็ดถึงสิบชั่วโมงต่อคืน คุณอาจพบว่าทำได้ยากในช่วงสัปดาห์แรกหลังจากเพิ่งออกจากโรงพยาบาล เนื่องจากรูปแบบการนอนหลับตามปกติของคุณอาจถูกรบกวน หากคุณรู้สึกไม่สบาย อย่าลืมนำปรมาณยาแก้ปวด พึงความต้องการของร่างกายเสมอ พร้อมกับพักผ่อนและนอนหลับเมื่อจำเป็นทุกครั้ง



อาหาร

ขอแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีปริมาณโซเดียมต่ำ เคลลีที่รับประทานเข้าไปจะทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำที่อยู่ภายในร่างกายและสามารถจับกับของเหลวได้ อาจทำให้คุณรู้สึกเมื่อยล้า หายใจขัด และอาจทำให้ขาบวมได้ รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนทุกวัน ผู้ป่วยบางรายอาจรู้สึกว่าการลดอาหารลงเล็กน้อยในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังการทำหัตถการ แต่หากอาการนี้เด่นชัดขึ้นจนผิดปกติ โปรดแจ้งให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของคุณทราบ



อารมณ์และความรู้สึก

ในทันทีที่การผ่าตัดเสร็จสิ้น คุณอาจรู้สึกเศร้าซึมหรือหดหู่เป็นเวลาหลายวัน อาการนี้คือ ภาวะซึมเศร้าหลังการผ่าตัด (Post-op blues) และไม่ใช่เรื่องผิดปกติ ดังนั้น โปรดอย่ากังวล คุณอาจรู้สึกขุ่นเคืองใจหรืออารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายและรู้สึกอยากร้องไห้ อาการนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้โดยไม่มีสัญญาณเตือนให้ทราบล่วงหน้า โปรดสบายใจได้ว่า อาการนี้มีหายไปในภายในช่วง 2-3 เดือนแรก ทั้งตัวคุณและครอบครัวอาจได้รับผลกระทบจากความรู้สึกเหล่านี้ ดังนั้น เป็นเรื่องสำคัญที่คุณควรเปิดใจพูดคุยกับครอบครัวเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณ ทั้งนี้ หากอาการนี้ยังคงเกิดขึ้นหลังจากเวลาผ่านไป 2-3 เดือนแล้ว หรือคุณรู้สึกหดหู่จนผิดปกติ ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดได้ หรือสูญเสียความทรงจำ คุณควรติดต่อกับงานที่ดูแลสุขภาพของคุณหรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

คำถามที่พบบ่อย



ความเครียด

เมื่อคุณรู้สึกเครียด ร่างกายของคุณจะมีปฏิกิริยาบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็น: กล้ามเนื้อแข็งตึงขึ้น ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น หายใจเร็วขึ้น มีเหงื่อออก และคุณรู้สึกกังวล ร่างกายคุณจะผลิตน้ำตาล กรดไขมัน คลอเรสเตอรอล และอะดรีนาลีนเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ช้าลง และทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานบกพร่อง ดังนั้น เป็นการดีที่สุดที่ควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทราบอยู่แล้วว่าจะทำให้คุณเกิดความเครียด พูดคุยกับเพื่อนหรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในเรื่องนี้

2. วิธีการดูแลแผลที่ผ่าเปิดผิวหนัง/บาดแผลมีอะไรบ้าง



การอาบน้ำและทำความสะอาดร่างกาย

ในสัปดาห์แรก หลีกเลี่ยงการใช้สระว่ายน้ำ/การแช่น้ำในอ่างอาบน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคจากน้ำเข้าไปในแผล อย่างไรก็ตาม แนะนำให้อาบน้ำเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้แผลของคุณสะอาดและสมานตัวได้ดีขึ้น คุณอาจนั่งบนเก้าอี้กันน้ำระหว่างการอาบน้ำ ในกรณีที่ต้องใช้อ่างอาบน้ำ โปรดจำไว้ว่า:

- ระบายน้ำออกให้หมดก่อนที่คุณจะออกจากอ่างน้ำ
- ใช้แผ่นรองกันลื่นหรือผ้าขนหนูรองไว้ก่อนลุกขึ้นจากอ่าง
- ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการออกจากอ่างน้ำ

คำถามที่พบบ่อย



บาดแผล

หลีกเลี่ยงการใช้ซีฟิ่ง ผุ่นผง น้ำมัน หรือโลชั่นรอบแผล หากแผลของคุณกลายเป็นสีแดง เริ่มปวดมากขึ้นแบบฉับพลัน หรือเริ่มมีของเหลวไหลออกมา คุณควรปรึกษาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GP) ทันทีเพื่อขอคำแนะนำ หากคุณสังเกตเห็นว่าอาการฟกช้ำ (รอยเข็มและบวม) แย่ลง คุณควรติดต่อทีมบุคลากรทางการแพทย์ของคุณเช่นกัน (เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นรอยฟกช้ำเปลี่ยนจากสีม่วงเข้มเป็นสีเขียว/สีเหลือง)



ตรวจสอบว่าได้ล้างมือด้วยน้ำอุ่นและสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนการสัมผัสกับบริเวณบาดแผล



การปฐมพยาบาลเร่งด่วน

มีความเป็นไปได้ที่คุณอาจรู้สึกว่ามีรอยบวมที่บริเวณที่ทำหัตถการ นี่เป็นเรื่องปกติ แต่หากบริเวณดังกล่าวมีเลือดออกแบบฉับพลันหรือมีขนาดใหญ่ขึ้นมากและรู้สึกปวด แสดงว่าแผลอาจมีเลือดออก คุณควรนอนหงายบนพื้นผิวที่เรียบ และขอความช่วยเหลือ ผู้ดูแลควรล้างมือให้สะอาด แล้วใช้มือกดโดยตรงเหนือบริเวณแผลให้ลึกประมาณ 1-2 ซม. ใช้มือกดไว้ประมาณ 15 นาที อย่าคลายแรงกดเป็นระยะเพื่อตรวจสอบ การกดนี้จะมีประสิทธิภาพ หากรอยบวมนั้นมีขนาดลดลงหลังเวลาผ่านไป 15 นาที พักผ่อนบนเตียงนอนตลอดทั้งวัน หากการดำเนินการนี้ไม่ทำให้อาการดีขึ้น โปรดขอความช่วยเหลือที่โรงพยาบาล

3. ระดับการทำกิจกรรมของฉันทควรเป็นอย่างไร



การมีเพศสัมพันธ์

ผู้ป่วยจำนวนมากที่เข้ารับการรักษาผ่าตัดหัวใจ รู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับการสานต่อความสัมพันธ์ทางเพศ ทั้งนี้ เป็นเรื่องปลอดภัยที่จะมีเพศสัมพันธ์และ/หรือการปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศหลังการผ่าตัด อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้คุณรอจนถึงช่วงระหว่าง 2-4 สัปดาห์ เพื่อให้แผลของคุณได้สมานเสียก่อน หลังจากนั้น คุณสามารถปฏิบัติกิจเมื่อใดก็ตามที่พร้อม

คำถามที่พบบ่อย



การออกกำลังกาย

การเดินเป็นวิธีการออกกำลังกายที่ดีที่สุดหลังการผ่าตัด TAVI การยกของ การพลั๊ก หรือการดันวัตถุที่มีน้ำหนักมากกว่า 2-3 กก. ในช่วงสัปดาห์แรก (ระยะเวลาอาจยาวนานกว่านี้ หากการทำ TAVI ของคุณได้ดำเนินการผ่านบริเวณการเข้าถึงในส่วนอื่น เช่น จากตำแหน่งเอเพ็กซ์ของหัวใจหรือบริเวณรอบ ๆ กระดูกไหปลาร้า) เป็นเรื่องต้องห้าม หลีกเลี่ยงการทำสวนที่ใช้แรงมาก การซื้อของใช้ในครัวเรือน การชกมวย หรือการโค้งงอลำตัว หรือการนั่งยอง) สำหรับการออกกำลังกายหนัก (เช่น การออกกำลังกายในยิม, การขี่จักรยาน) ขอแนะนำให้รอหลังจากเข้ารับการนัดตรวจเพื่อติดตามผล 30 วันกับทีมดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ เพื่อให้แน่ใจว่าแผลของคุณได้สมานดีแล้ว คุณอาจต้องการพิจารณาการลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของโรงพยาบาล เพื่อเรียนรู้แนวทางการเริ่มออกกำลังกายอีกครั้งในรูปแบบที่มีการควบคุมดีขึ้น



วันหยุดและการเดินทางด้วยเครื่องบิน

หากคุณต้องการเดินทางไปต่างประเทศ เราแนะนำให้คุณรอจนกว่าจะเข้ารับการนัดตรวจเพื่อติดตามผลแล้ว หากคุณต้องการเดินทางบนเที่ยวบินระยะไกลที่ใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมง คุณควรรอก่อน และควรหาเรือและตกลงเวลาที่ดีที่สุดกับทีมดูแลสุขภาพของคุณ หากคุณกำลังรับประทานยารักษาโรค คุณจะต้องแจ้งให้คลินิกที่ให้ยาต้านการแข็งตัวของคุณทราบ เนื่องจากอาจต้องมีการปรับขนาดยาเป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องทาลาโซลินกันแดดที่รอยแผลเป็นทั้งหมดของคุณ ระหว่างการตากแดดหรือนอนอาบแดดในช่วงเวลาอย่างน้อยหกเดือนแรก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอาการไหม้แดด นอกจากนี้ คุณยังต้องแจ้งรายละเอียดการผ่าตัดของคุณให้กับบริษัทประกันการเดินทางของคุณทราบอีกด้วย

คำถามที่พบบ่อย

4. สิ่งใดบ้างที่ฉันควรระวังและจำเป็นต้องขอคำแนะนำจากแพทย์/ทีมดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

- มีไข้
- น้ำหนักขึ้น 1-2 กก. ต่อวัน
- ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ 160 (ตรวจ 3 ครั้ง/วัน)
- แผลที่ผ่าเปิดผิวหนังมีรอยแดง / ปวด / ของเหลวไหลออกมา
- การบวม
- อาการเจ็บหน้าอก
- อาการใจสั่น / หัวใจเต้นเร็ว
- รู้สึกหน้ามืด / วิงเวียนคล้ายจะเป็นลม
- มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจขณะนอนราบ หรือตื่นขึ้นในเวลากลางคืน เนื่องจากหายใจหอบ

5. ฉันต้องรับประทานยาชนิดใดเป็นพิเศษหลังจาก TAVI หรือไม่

จะมีการจ่ายยาลดลิ่มเลือดหลังการทำ TAVI เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดลิ่มเลือดบริเวณรอบลิ้นหัวใจเทียมที่เพิ่งผ่าตัดเปลี่ยนใหม่ พยาบาลหรือเภสัชกรที่ทำเรื่องออกจากโรงพยาบาลให้กับคุณ จะจ่ายยาให้คุณในปริมาณที่เพียงพอจนถึงการนัดตรวจทางการแพทย์ครั้งถัดไปของคุณ คุณสามารถร้องขอข้อมูลสรุปเกี่ยวกับยาที่คุณกำลังรับประทานได้ หากคุณได้รับการติดตามผลจากแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของคุณควรทำงานร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับบันทึกข้อตกลงไปด้วยเพื่อทำการทบทวน คุณควรเก็บรายการยาที่รับประทานในปัจจุบันไว้กับตัวตลอดเวลา และหากกำลังรับประทานยาوارฟาริน ให้เก็บเอกสารคู่มือเรื่องขนาดยาไว้กับตัวเช่นกัน

6. บัตรประจำตัวผู้เปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียม (Valve card) มีไว้เพื่ออะไร

คุณควรได้รับบัตรประจำตัวผู้เปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียม (Valve card) เพื่อให้ทราบว่าตนเองได้รับลิ้นหัวใจเทียมใด ทั้งนี้ คุณควรเก็บบัตรนี้ไว้ในกระเป๋าสตางค์ และแสดงบัตรนี้ทุกครั้งที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา หากคุณจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมโดยด่วน โปรดแจ้งทันตแพทย์ว่าคุณจะต้องรับประทานยาฆ่าเชื้อก่อนทำการรักษา



Edwards, Edwards Lifesciences และตราสัญลักษณ์ E ที่กันสมัยเป็นเครื่องหมายการค้าของ Edwards Lifesciences Corporation หรือบริษัทในเครือ เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องนั้นๆ

© 2024 Edwards Lifesciences Corporation. สงวนลิขสิทธิ์

บริษัทเอดวาร์ดส์ไลฟ์ไซน์ซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

191 อาคารสีลมคอลเพล็กซ์ ชั้น 15 ห้องซี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 • edwards.com/sg



ไปที่เว็บไซต์สำหรับผู้ป่วยของเราที่ www.NewHeartValve.asia

คำสงวนสิทธิ์:

เอกสารคู่มือนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำของแพทย์วิชาชีพ และไม่ควรถูกใช้อ้างอิงเป็นเอกสารเพียงฉบับเดียวสำหรับใช้แนะนำด้านสุขภาพหรือคำแนะนำส่วนบุคคล โปรดขอคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หากมีคำถามใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับสุขภาพหรือภาวะทางการแพทย์ของคุณ



Edwards